



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 95

วันที่ 25 ตุลาคม 2543

จัดงาน "สถาบันการเงินของรัฐช่วย SMEs"

วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายชาญชัย มุสิกนิศากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ SMEs และประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบด้วย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม จำกัด จัดงานให้ความรู้ และประสานความร่วมมือ ในการให้สินเชื่อ การค้าประกันสินเชื่อและอำนวยความสะดวกแก่ SMEs โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการให้ สินเชื่อแก่ SMEs และประชาชนให้มากขึ้น

งาน "สถาบันการเงินของรัฐช่วย SMEs" จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. การจัดสัมมนาในหัวข้อ "สถาบันการเงินของรัฐช่วย SMEs" ได้อย่างไร โดยมีผู้บรรยายจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรมศุลกากร โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ ผู้แทนบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ผู้แทนกรมศุลกากรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จะบรรยายในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมการส่งออกสำหรับ SMEs ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จะบรรยายในหัวข้อเรื่อง วิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้แทนบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด จะบรรยายในหัวข้อเรื่อง การลงทุนโดยตรงแก่ SMEs และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน จะบรรยายในหัวข้อเรื่อง การให้สินเชื่อขนาดย่อม (Micro Financing)
2. การจัดงานนิทรรศการ โดยกระทรวงการคลังได้เชิญผู้แทนจากหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน และตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนจะมาให้ข้อมูลด้านการให้สินเชื่อ การขอสินเชื่อ และการให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำในการเพิ่มทุน

นอกจากนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ร่วมกันจัดพื้นที่ เพื่อให้บริการและคำแนะนำที่สามารถรับคำขอและพิจารณาการให้สินเชื่อ ในลักษณะสาขาเฉพาะกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ

กระทรวงการคลังคาดว่า การจัดงาน "สถาบันการเงินของรัฐช่วย SMEs" ดังกล่าวฯ จะมีประโยชน์อย่างสูงแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจที่เข้าร่วม เพราะเป็นการลดช่องว่างระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ของประเทศซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในภายหน้า
